

**โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

<p>๑.ชื่อโครงการ</p>	<p style="text-align: center;">โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภาคการเรียนที่ ๒/๒๕๖๖</p>
<p>๒. หลักการ และเหตุผล</p>	<p>ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดมิให้เข้าสู่โรงเรียนอย่างได้ผล โดยลักษณะของโครงการเป็นการมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร D.A.R.E. (DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCATION) เข้าทำการสอนในโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด รู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ วิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน และหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู บิดามารดา และสมาชิกในชุมชน ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการดังกล่าวทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการไปแล้ว</p> <p>สถานีตำรวจภูธรเขียงกลาง จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) อันเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๒) ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักการป้องกันหน้าปราบปราม และมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเน้นการป้องกันกลุ่มเยาวชนที่มีโอกาสเสี่ยงสูง ให้มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด โดยใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครอง และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กอีกด้วย โดยลักษณะของโครงการ คือจัดให้ข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร (D.A.R.E.) เข้าทำการสอนให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเขียงกลาง จังหวัดน่าน ตามเนื้อหาสาระของหลักสูตร D.A.R.E .จำนวนสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง เป็นระยะเวลา ๑๓ สัปดาห์ ต่อเนื่องกันเพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักวิธีหลีกเลี่ยงและการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน เยาวชน ให้มีกระบวนการคิดที่ดี และสร้างสรรค์มองปัญหายาเสพติดเป็นภัยของสังคมและประเทศชาติ จึงได้จัดทำ “โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” (D.A.R.E.ประเทศไทย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขึ้น</p>
<p>๓.วัตถุประสงค์</p>	<p>๓.๑ เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่มีปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่อำเภอเขียงกลาง จังหวัดน่าน ได้เห็นผลอย่างยั่งยืน</p> <p>๓.๒ เพื่อควบคุมการขยายตัวและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และเด็กนักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดี</p> <p>๓.๓ เพื่อเด็กนักเรียน เยาวชนมีทักษะในการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง</p> <p>๓.๔ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมองเห็นความสำคัญของเด็กนักเรียน เยาวชน และมีจิตสำนึกที่ร่วมกันในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา</p>
<p>๔.กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ดังนี้</p> <p>๑.โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา ตำบลเปือ อำเภอเขียงกลาง จังหวัดน่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑ ห้องเรียนๆ ละ ๑๕ คน</p> <p>๒.โรงเรียนบ้านดอนสบปือ ตำบลเปือ อำเภอเขียงกลาง จังหวัดน่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑ ห้องเรียนๆ ละ ๑๐ คน</p>

	<p>๓.โรงเรียนไตรคามวิทยา ตำบลเปือ อำเภอยะลา จังหวัดน่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑ ห้องเรียนฯ ละ ๑๐ คน</p> <p>๔.โรงเรียนธาราบรพต ตำบลพระธาตุ อำเภอยะลา จังหวัดน่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑ ห้องเรียนฯ ละ ๑๒ คน</p> <p>๕.โรงเรียนบ้านเกวต ตำบลพญาแก้ว อำเภอยะลา จังหวัดน่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑ ห้องเรียนฯ ละ ๑๕ คน</p> <p>๖.โรงเรียนบ้านหนอง ตำบลเชียงกลาง อำเภอยะลา จังหวัดน่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑ ห้องเรียนฯ ละ ๑๒ คน</p> <p>๗.โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลเชียงคาน อำเภอยะลา จังหวัดน่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑ ห้องเรียนฯ ละ ๑๐ คน</p> <p>๘.โรงเรียนบ้านผาน้ำน้อย ตำบลพญาแก้ว อำเภอยะลา จังหวัดน่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑ ห้องเรียนฯ ละ ๑๐ คน</p> <p>รวม ๘ ห้องเรียน นักเรียนรวมประมาณ ๙๔ คน</p>
<p>๕.ระยะเวลา ดำเนินการ</p>	<p>ภาคเรียนการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗</p>
<p>๖. วิธีดำเนินการ</p>	<p>๖.๑จัดทำโครงการประสานงานเพื่อขอรับงบประมาณจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>๖.๒ จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหัวหน้าสถานี และข้าราชการตำรวจที่ผ่านการอบรม D.A.R.E เพื่อประสานผู้บริหารสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกสอนให้ ความรู้แก่เด็กนักเรียน เยาวชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>๖.๓ หัวหน้าสถานีตำรวจมอบหมายให้รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม หรือสารวัตรป้องกัน ปราบปราม ประสานสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อ ขออนุญาตนำโครงการ เข้าสอนตามโครงการรวม ๑๓ ชั่วโมง โดยปรากฏวัน เวลา ที่จะเข้าทำการสอนอย่างชัดเจน และให้สามารถดำเนินการ ตามแผนการสอนและปฏิบัติการกิจที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดได้ตามปกติ</p> <p>๖.๔ ข้าราชการตำรวจ D.A.R.E. ดำเนินการสอนตามแผนการสอน โดยจัดทำสมุดบันทึกการ สอนทุกครั้งที่ใช้ทำการสอนพร้อมทั้งปรากฏความเห็น และลายมือชื่อของอาจารย์ประจำวิชา หรืออาจารย์ประจำชั้นที่ ทำการสอนในแต่ละชั่วโมง พร้อมทั้งดำเนินการประเมินผลการสอน รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>๗.งบประมาณ</p>	<p>ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ห้องเรียนละ ๓,๙๐๐ บาท รวม ๘ ห้องเรียน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๑,๒๐๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)</p> <p>๗.๑ รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย / ต่อสถานศึกษาดังนี้</p> <p>๗.๑.๑ สมุดแบบฝึกหัดและใบประกาศนียบัตรสำหรับเด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>๗.๑.๒ ค่าตอบแทนวิทยากร(ตำรวจ D.A.R.E.) จำนวน ๖ นาย (๓๐๐ บาท /นาย /๘ ห้องเรียน /๑ สัปดาห์ x ๑๓ สัปดาห์) เป็นเงิน ๓๑,๒๐๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)</p>
<p>๘. สถานที่ ดำเนินการ</p>	<p>๑.โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา ตำบลเปือ อำเภอยะลา จังหวัดน่าน</p> <p>๒.โรงเรียนบ้านดอนสบปือ ตำบลเปือ อำเภอยะลา จังหวัดน่าน</p> <p>๓.โรงเรียนไตรคามวิทยา ตำบลเปือ อำเภอยะลา จังหวัดน่าน</p>

	๔.โรงเรียนธรรมาบรรพต ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ๕.โรงเรียนบ้านเกวต ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ๖.โรงเรียนบ้านหนอง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ๗.โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ๘.บ้านผาน้ำน้อย ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
๙. การประเมินผล	๙.๑ จากแบบสอบถามเด็กนักเรียน เยาวชน ก่อนเข้ารับการอบรม ๙.๒ จากแบบสอบถามคณะครู อาจารย์ นักเรียน ในสถานศึกษาที่ดำเนินการ ๙.๓ จากการประเมินสภาพปัญหายาเสพติด และปัญหาต่างๆในโรงเรียนลดลง ๙.๔ นักเรียน เยาวชนในสถานศึกษามีคุณภาพของชีวิตที่ดีขึ้น สังคมให้การยอมรับ
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑๐.๑ ทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาชะลอตัวและลดลงจนไม่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ๑๐.๒ นักเรียน เยาวชน ในสถานศึกษามีทักษะในการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธยาเสพติดและความรุนแรง สร้างรูปแบบของความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆของสังคมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๐.๓ นักเรียน เยาวชนมีกระบวนการคิดที่ดี มีความรู้เรื่องยาเสพติดและรู้จักป้องกันตัวเองช่วยเหลือเพื่อนๆให้พ้นจากพิษภัยของยาเสพติด ๑๐.๔ เป็นการบูรณาการ การทำงานแบบใหม่ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม
๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	๑๑.๑ นักเรียนรู้จักรูปแบบของการปฏิเสธยาเสพติดอย่างยั่งยืน ร้อยละ ๘๐ ๑๑.๒ ปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนลดน้อยลงมากกว่า ร้อยละ ๘๐ ๑๑.๓ การดำเนินงานได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนมากกว่า ร้อยละ ๘๐

ร้อยตำรวจเอก



ผู้เขียนโครงการ

(นิติภรณ์ บริคุต)

รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง

พันตำรวจโท



ผู้เห็นเสนอโครงการ

(ประชา คงคารักษ์)

สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง

พันตำรวจโท

สุวิวัฒน์ สัญญา

ผู้เห็นชอบโครงการ

(สุวิวัฒน์ สัญญา)

รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง

พันตำรวจเอก

สุทธิพงศ์ จงวัฒนา

ผู้อนุมัติโครงการ

(สุทธิพงศ์ จงวัฒนา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง